

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/ ๒๗๙๕๕๕



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินโครงการยกระดับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณ โดยให้หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอน การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหาร การสาธารณสุข ที่ <https://phdb.moph.go.th/main/> เมนู การสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงาน สป.สธ. หรือ QR code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น อย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจากสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเขตสุขภาพ

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง